

เรื่อง ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ กับการเรียนรู้เรื่อง **โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ**

เรียน ผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน **โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ**

ตามที่ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ ได้ดำเนินการ **โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ** มาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๕ ถึงวันนี้เป็นเวลาเข้าปีที่ ๑๗ มีโรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธกว่า ๒๐.๐๐๐ แห่งทั่วประเทศ มีผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ในทุกเขตพื้นที่การศึกษา มีโรงเรียนวิถีพุทธระดับคุณภาพดี ถึงดีมาก หลายโรงเรียน มีการพัฒนานักเรียนอย่างเป็นวิถีชีวิตชาวพุทธในทุกมิติ ทั้งด้านกายภาพภายนอก พฤติกรรมของผู้บริหาร ครู นักเรียน ด้านจิตใจ และด้านการพัฒนาปัญญา การทำกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ ครบทั้งศีล สมาธิ ปัญญา โดยเฉพาะกิจกรรมประจำวันพระ ที่จะน้อมนำหลักธรรมคำสอน มาสู่การประพฤติปฏิบัติ อย่างสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ชุมชน มีการรักษาศีล ๕ ไปวัด ไส้บาตร ทำบุญ ฟังเทศน์ เป็นต้น

อย่างไรก็ดี การดำเนินงาน **โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ** มีสมาชิกใหม่หมุนเวียนเข้ามาเสมอ ๆ ไม่ว่าจะเป็น นักเรียนเข้าใหม่ในแต่ละปีการศึกษา ครูบรรจุใหม่ หรือเพิ่งมารับผิดชอบต่อจากครูที่เกษียณอายุราชการ ศึกษาพิเศษคนใหม่ นักวิชาการศึกษาคณะใหม่ เพิ่งมารับผิดชอบต่อจากผู้เกษียณอายุราชการ พระที่ปรึกษาโรงเรียนวิถีพุทธ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เพิ่งย้ายมารับหน้าที่ในโรงเรียนวิถีพุทธ ฯลฯ ดังนั้นเพื่อเป็นการทบทวนเรียนรู้ให้แม่นยำ และได้ทำบทบาทของตนเองในส่วนของ **โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ** ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้รวบรวมข้อมูล ความรู้ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ศึกษา และเรียนรู้ไปด้วยกัน ขออนุโมทนา ขอพระคุณ ขอขอบคุณ ทุก ๆ ท่านกับการร่วมแรง ร่วมใจสร้างเยาวชนดี เก่ง แก่งให้กับประเทศชาติสืบไป

ข้อมูล ความรู้ ที่เกี่ยวข้องของ **โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ** สามารถศึกษาได้ที่ **www.vitheeбудdha.com** ในหน้าหลัก มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากมายเช่น ข้อคิดจากพระเถระานุเถระเรื่องพระพุทธศาสนา และโรงเรียนวิถีพุทธ / การสมัครเข้าร่วมโครงการ / แนวทางการดำเนินงาน / การเข้าสู่ระบบประเมินตัวชี้วัด ๒๙ ประการ / คลิปวิดีโออธิบายโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ / สถิติต่างๆของโรงเรียนวิถีพุทธ / การสมัครเข้าค่ายปฏิบัติธรรม/ บทเพลงโรงเรียนวิถีพุทธ / ตัวอย่างป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ ฯลฯ อีกทั้งรายละเอียดอื่นๆ ที่เมนู “**ข่าวสาร ส น ก**” ข้อต่อไปนี่

ข้อที่ ๒๓๔ คลิปวิดีโอ อบรมออนไลน์สำหรับครูโรงเรียนวิถีพุทธ

ข้อที่ ๒๖๒ คลิปวิดีโอ แผนงานโครงการต่าง ๆ ของ สนค ที่เกี่ยวข้องกับการโรงเรียนวิถีพุทธ คือข้อ ๑ ถึง ๔

ข้อที่ ๒๖๐/๒๖๓ รายชื่อโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำจากทุกเขตพื้นที่การศึกษา

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูล ความรู้ เรื่อง**โรงเรียนวิถีพุทธ** จะเป็นประโยชน์กับการเรียนรู้ของทุก ๆ ท่าน เพื่อการพัฒนาให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ มีความเป็น บ ว ร ร่วมกันเป็นที่พึ่งของชุมชนยั่งยืนสืบไป

อาจารย์บรรเจอดพร สุแสนสุข

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ โทร ๐๒ ๒๔๔ ๕๔๙๐